

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	รองประธานสภาฯ	พะเยาว์ รอดทัพ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขาธิการสภาฯ	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต ๒	พิพัฒน์ มีเมือง	
๕	นายมนัส ใจเหมาะ	สท.เขต ๒	มนัส ใจเหมาะ	
๖	นายธีระพล อังคณานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคณานนท์	
๗	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต ๑	สุจินดา จริยะวัฒนา	
๘	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต ๒	อภิชาติ ทองสม	
๙	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๑	วัชระ วิชัย	
๑๐	นางสุภา สมทรง	สท.เขต ๑	สุภา สมทรง	
๑๑	นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต ๒	ภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	
๑๒	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต ๑	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๑๓	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต ๒	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขาธิการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นายวิจิตร ชัยหาญ	นายช่างไฟฟ้า	วิจิตร ชัยหาญ	
๖	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้ากองช่าง	ทงศักดิ์ ชับมัน	
๗	นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข	นักวิชาการศึกษา	เสาวลักษณ์ ผิวสุข	
๘	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้ากองคลัง	จันทิรา พูนนวล	

นายรัชชัย ไชยเทพ
เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาจตุรบุรุษพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอำเภอ
ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยอำเภอขนอมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลตำบล
อ่าวขนอม มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
เพื่อ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และเรื่องอื่น ๆ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับข้อ ๓๖(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๗๐/๒๕๕๑
เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๕๑ นายอำเภอขนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายนิยม ดวงส้ม นายอำเภอขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อประชุมทราบ

๑.๑ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา

เนื่องจากมีหนังสือเข้ามาจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เมื่อ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เชิญผู้สนใจผู้บริหาร สมาชิก และข้าราชการที่
ผู้บริหารเห็นสมควรเกี่ยวกับเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น มี ๓ รุ่น แต่ละรุ่น
ระยะเวลา ๓ วัน ที่นครราชสีมา ทยอย และสงขลา ซึ่งรุ่นที่ ๖ วันที่ ๘-๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ใกล้
ที่สุด ผู้สนใจแจ้งรายชื่อและดูรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๕

ฉะนั้น จึงขอให้สมาชิกได้ดูเอกสารการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม ก่อนสมาชิกท่านใดจะแก้ไขส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกได้ดูเอกสารการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม สมาชิกท่านใดจะแก้ไขส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา

๕.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

๕.๑.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื่องจากเกิดอุทกภัยในรอบที่ผ่านมา ซึ่งถนนได้เสียหายจากการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ อบต.ขนอม ก็หมดวาระและว่างเว้น ระยะเวลามานานกว่าเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ได้เสร็จสิ้น ผู้บริหารจึงต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ฉะนั้น ขอเชิญนายกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจง

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีฯ

เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ถนนนำสินค้าผลผลิตจากการเกษตรออกสู่ตลาด เมื่อเข้ามารับตำแหน่งจึงต้องรีบแก้ไข ฉะนั้น จึงต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมในการซ่อมแซมถนนทั้งหมด ๙๙๘,๔๐๐ บาท ซึ่งแยกเป็นถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทุกหมู่บ้านเป็นเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท และซ่อมแซมถนน คสล. ๒ จุด คือ ถนน คสล.สายท้องหยี งบประมาณ ๒๕,๘๐๐ บาท และถนน คสล.สายท้องหยี ราชาคีรี งบประมาณ ๗๒,๓๐๐ บาท ซึ่งเกิดจากน้ำกัดเซาะที่ไหลลงมาจากภูเขา ดังนั้น เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมถนนทั้งหมด ๙๙๘,๔๐๐ บาท ซึ่งเอกสารรายละเอียดได้แจกให้สมาชิกแล้ว

นางจันทิรา พูนนวล

หัวหน้ากองคลัง

ขอชี้แจงถึงระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมเปรียบเสมือนกับเทศบัญญัติตัวหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติ และตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งตอนนี้มีเงินสะสมคงเหลือ ๘,๗๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท กั้นไว้สำหรับเงินเดือน ค่าจ้างและรายจ่ายประจำ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท กั้นไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงินที่กั้นไว้ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ๓,๕๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท

ฉะนั้น จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาการปรับแผนพัฒนาสามปีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ	ก็ต้องขอขอบคุณนายกและเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ชี้แจงเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าที่ประชุมเข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้หรือที่ประชุมท่านใดจะสอบถามหรือผู้เกี่ยวข้องจะชี้แจงเพิ่มเติมบ้าง
นายกัมพล มีชัย รองนายกฯ	ขอชี้แจงเพิ่มเติม ถึงขั้นตอนและระเบียบที่จะดำเนินการเพื่อให้ถูกต้อง คือขั้นตอนแรก จะต้องปรับแผนพัฒนาตำบลสามปีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการประชุมวันนี้ ซึ่งถ้าไม่อยู่ในแผนสามปี ที่กำลังประกาศใช้อยู่ คือ พ.ศ. ๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๗ ก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้ในการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ ซึ่งสภาฯ จะต้องพิจารณาว่าจะเพิ่มแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ ถ้าสภาฯ อนุมัติให้ปรับแผนหรือเพิ่มเติมแผนในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขั้นตอนก็จะเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ แต่ขอให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงระเบียบอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
นายธวัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ	จากที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จะต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งเรื่องซ่อมแซมถนน และซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ นั้น จะเป็นการบริการประชาชนทั้งนั้น และที่สำคัญในการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ถ้าเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เช่น อุทกภัยวาตภัย ก็อาจต้องขอพิจารณาเพื่อลงมติในคราวเดียวกันก็ได้ ขอพิจารณาบรรจุโครงการโดยปรับปรุงให้อยู่ในแผนพัฒนาสามปี คือ ปี ๒๕๕๕ ที่เดียวก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ฉะนั้น จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี เพื่อเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะไว้ในแผนพัฒนาด้วย ขอขอบคุณมาก
ประธานสภาฯ	ก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้บริหารและปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงถึงระเบียบกฎหมายในการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน จึงคิดว่าที่ประชุมคงจะพิจารณากันได้แล้ว เมื่อถึงตอนนี้ แต่ถ้าสมาชิกท่านใดจะถามเพิ่มเติมก็ขอให้ถามได้ มีหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ปรับแผนโดยเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ไว้ในแผนพัฒนาสามปี ที่ใช้อยู่คือปี พ.ศ. ๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๗
มติที่ประชุม	เห็นด้วยเต็มสภาฯ ๑๒ คน

- ประธานสภาฯ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เมื่อสภาฯ มีมติให้ปรับแผนพัฒนา สามปีเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่
- ๕.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
- ๕.๑.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื่องจากเกิดอุทกภัยในรอบที่ผ่านมา ก็ ดั่งที่ท่านนายกได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้ทราบในตอนแรกแล้ว เมื่อซ่อมแซมถนน ทั้งหมดเป็นเงิน ๙๙๘,๔๐๐ บาท จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาด้วย หรือ ผู้บริหารจะชี้แจงเพิ่มเติม
- นายกำพล มีชัย
รองนายกฯ จากที่นายกได้เสนอต่อสภาฯ ให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน ๙๙๘,๔๐๐ บาท จากการซ่อมแซมถนน ๒๙ สาย เป็นเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท ซ่อมแซมถนน คสล.สายทองหี เป็นเงิน ๗๒,๓๐๐ บาท ฉะนั้น จะเห็นว่า งบประมาณได้แยกไว้ตามเอกสารเพื่อให้สภาฯ ได้เข้าใจง่ายขึ้น คือ ซ่อมแซม ถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ รวม ๒๙ สาย เป็นเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท กับ ซ่อมแซมถนน คสล. ๒ สาย คือ สายทองหี และสายทองหี-ราชาศิริ เป็น เงิน ๙๘,๗๐๐ บาท ฉะนั้น เพื่อไม่ให้สมาชิกสับสน ขอให้สมาชิกได้พิจารณา วงเงินที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและถนน คสล.เสียหาย เป็นเงินทั้งหมด ๙๙๘,๔๐๐ บาท สภาฯ จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ จึงขอเสนอให้สภาฯ ได้ พิจารณา
- ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติม โปรดยกมือถามได้ ก่อนที่จะได้ พิจารณาขอมติที่ประชุม
- นายมนัส ใจเหมาะ
สท.เขต ๒ วันนี้คิดว่าเป็นโอกาสดีของประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนมานาน จะ ได้รับการ แก้ไขสักที โดยเฉพาะบ้านผม คือ หมู่ที่ ๑๑ ก็ถนนชำรุดหลายสาย จึงขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยยกมือเพื่อสนับสนุนอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ ซ่อมแซมถนน ขอขอบคุณมาก
- นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ
สท.เขต ๒ จากที่ได้ดูรายละเอียดในเอกสาร ที่จะซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งดูแล้ว บางหมู่บ้านก็ขาดบ้างเป็นบางสาย จึงขอกถามให้ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าจะ ซ่อมแซมที่ตกหล่นในช่วงไหนอีก หรือติดขัดอะไรบ้าง ขอขอบคุณมาก
- นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีฯ ขอชี้แจงที่สมาชิกสอบถาม ที่ไม่ได้ซ่อมแซมทุกสายเพราะเกี่ยวข้องกับ งบประมาณที่มี จำนวนจำกัด จึงพยายามซ่อมแซมสายที่เสียหายหนักๆ ก่อน ส่วนที่ยังพอให้รถวิ่งไปมาได้ก็จะได้เรื่อยๆ ให้ดีกว่าเดิม
- นายกำพล มีชัย
รองนายกฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติม ถึงยอดเงินที่หัวหน้ากองคลัง ชี้แจงเมื่อสักครู่ ซึ่งมีเงินสะสม คงเหลือ ๘,๗๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท โดยต้องกันไว้สำหรับเงินเดือน รายจ่าย ประจำ หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น ที่จ่ายขาดเงิน สะสมได้เพียง ๓,๕๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท และวันนี้ที่นายกได้เสนองเงินให้ สภาฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็น ๒ โครงการหลัก คือ ซ่อมถนน ๙๙๘,๔๐๐ บาท และซื้อรถยนต์บรรทุกขย ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ๒ โครงการเมื่อ รวมกันแล้วเป็นเงิน ๓,๔๙๘,๔๐๐ บาท จึงมีเงินเหลือแค่ ๒๔,๑๗๒ บาท ฉะนั้น จะเห็นว่าผู้บริหารที่รับผิดชอบในการดำเนินการได้คำนึงถึงยอดเงิน

อย่างรอบคอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน จึงขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่
สท.เขต ๑

ขอร้องเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อใช้ไปเกือบหมดแล้วถ้าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีก จะใช้เงินตัวไหนไปดำเนินการ

นายพะเยาว์ รอดทัพ
สท.เขต ๑

ขอร้องเรื่องถนนเสียหายในหมู่ที่ ๘ บ้านในเพลา สายนางเย็น เพราะมีท่อระบายน้ำอยู่ ๔ ท่อน แต่น้ำได้ซัดหายไป ๑ ท่อน แต่ท่อระบายน้ำก็ใช้การไม่ได้ ถนนจุดนั้นก็เสียหาย มีประชาชนที่ต้องใช้ถนนเส้นทางนั้น คืออาจารย์ดำรง ขนอม ก็ได้ไปซื้อท่อระบายน้ำ หินผุ และจ้างรถแบคโฮมาดำเนินการซ่อมแซมจนรถวิ่งไปมาได้โดยใช้เงินส่วนตัว ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงขอร้องถามผู้เกี่ยวข้องว่าจะช่วยเหลือที่เขาจ่ายเงินไปแล้วได้บ้างหรือไม่

นายธวัชชัย ไชยเทพ
เลขานุการสภาฯ

ขอตอบข้อซักถามของสมาชิกที่ถามว่าเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆ เมื่อใช้จ่ายเงินสะสมไปเกือบหมดแล้วจะนำเงินที่ไหนไปแก้ปัญหา จึงขอแจ้งให้สภาฯ ได้ทราบว่าได้กั้นเงินไว้แล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินสะสมแต่ละปีจะมีขึ้นเรื่อยๆ จากโครงการและการดำเนินงานจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงไม่ต้องกังวลในส่วนนี้

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

ขอตอบข้อซักถามของสมาชิก เรื่องที่ประชาชนได้ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำด้วยเงินส่วนตัว ทางเทศบาลจะนำงบประมาณส่วนใดช่วยเหลือได้บ้าง ขอตอบว่าตามระเบียบไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย เพราะประชาชนได้ซ่อมแซมไปแล้ว ขอให้คิดว่าได้ช่วยเหลือส่วนรวม

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมตามที่ท่านนายกได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาในการซ่อมแซมถนน ๒๙ สาย และถนน คสล. ๒ สาย เป็นเงินจำนวน ๙๙๘,๔๐๐ บาท สภาฯ จะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

๕.๑.๒ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

ซึ่งนายกจะต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องขยะมีเยอะมาก

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

เนื่องจากมีความจำเป็นมาก ซึ่งมีรถบรรทุกขยะอยู่ ๑ คัน แต่ตอนนี้ขยะมีเพิ่มมากขึ้นบางครั้งรถก็เสียทำให้มีปัญหาตลอด แต่เมื่อมีรถบรรทุกขยะแล้วที่ทิ้งขยะก็ต้องเตรียมให้พร้อม ซึ่งตอนนี้ก็ได้ใช้งบประมาณปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหา วันนี้ จึงเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์พร้อมภาชนะรองรับขยะ จำนวน ๒ ใบ ซึ่งเอกสารรายละเอียดได้แจกให้กับสมาชิกแล้ว และเมื่อสภาฯ อนุมัติ ต่อไปจะได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและสืบลาคาต่อไป จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาด้วย

ประธานสภาฯ	ต่อไปขอให้สมาชิกได้อภิปรายสอบถามข้อสงสัยให้ผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนที่จะได้ขอมติที่ประชุม ฉะนั้น สมาชิกท่านใดจะพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เชิญได้
นายพิพัฒน์ มีเมือง สท.เขต ๒	วันนี้ดีใจที่ผู้บริหารได้มาสนใจอย่างจริงจัง ที่จะแก้ปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งอยู่ใน หมู่ที่ ๑๔ และมีปัญหามาตลอด เพราะแก้ไขไม่จริงจัง และมีประชาชนให้ คำแนะนำมา คือ อาจารย์ภิไธย งามยิ่ง ซึ่งมีสวนปาล์มอยู่บริเวณนั้น จะให้ คำแนะนำเพราะยังมีน้ำไหลออกมา จึงขอแจ้งไปยังนายกถ้ามีโอกาสขอให้ไป พบด้วย ขอขอบคุณมาก
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์พร้อมภาชนะรองรับขยะ จำนวน ๒ ใบ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม	อนุมัติเต็มสภา ๑๒ คน
ประธานสภาฯ	๕.๒ คัดเลือกตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งเอกสารก็ได้แจกให้กับสมาชิกแล้ว แต่ ก่อนที่จะเสนอเพื่อนสมาชิกเป็นกรรมการ ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงก่อน
นายกัมพล มีชัย รองนายกฯ	เนื่องจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสรุปนายกเทศมนตรี เป็นประธานอยู่แล้ว และในข้อ ๗(๓) สมาชิก อบต.หรือสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็น กรรมการ ฉะนั้น สภาฯ จึงต้องเสนอสมาชิกพร้อมด้วยผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ส่วนอำนาจหน้าที่ในข้อ ๑๐ ขอให้สมาชิกดูเอกสารกันเอาเอง จึงขอ ชี้แจงเพิ่มเติมแค่นี้
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะได้ให้สมาชิกเสนอบุคคลที่ จะมาเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ คน พร้อมด้วยผู้ รับรอง เชิญเสนอได้
นายธีระพล อังคณานนท์ สท.เขต ๑	ขอเสนอ คุณวัชระ วิชัย สท.เขต ๑ ผู้รับรอง ๑. นางสุจินดา จริยะวัฒนา สท.เขต ๑ ๒. นางสุภาณี สมทรง สท.เขต ๑
นายพิพัฒน์ มีเมือง สท.เขต ๒	ขอเสนอ คุณพะเยาว์ รอดทัฬห ร่องประธานสภาฯ ผู้รับรอง ๑. นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย สท.เขต ๒ ๒. นายมนัส ใจเหมาะ สท.เขต ๒

ประธานสภา	ตอนนี้สภาฯ ก็ได้ออกชื่อสมาชิก ๒ คน คือ นายวัชร วัชย และ นายพะเยาว์ รอดทัพ เป็นกรรมการ จึงขอมติที่ประชุมรับรองด้วย
มติที่ประชุม	รับรองเต็มสภาฯ
ประธานสภา	๕.๓ คัดเลือกตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษา รายละเอียดขอเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบชี้แจง
นายกัมพล มีชัย รองนายกฯ	<p>ซึ่งกำกับดูแลกองการศึกษา ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียน ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้รับหนังสือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) ผอ.อนันต์ เผือกเนียม ให้สภาฯ ได้สรรหาคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภา เพราะตามกฎหมายกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ มี ๑-๑๒ ข้อ โดยสรุปคือ ระเบียบกฎกระทรวงในข้อ ๒(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน จึงขอให้สมาชิกได้เสนอเพื่อนสมาชิกไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียน ที่สำคัญขอแนะนำท่านประธานว่า ควรดำเนินการทุกโรงเรียนในวันนี้ น่าจะดี เพราะจะหมดวาระพร้อมกันทุกโรงเรียนและที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีโรงเรียนอยู่ ๖ โรงเรียน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) ๒. โรงเรียนวัดกระดังงา ๓. โรงเรียนบ้านเปรีต ๔. โรงเรียนบ้านวัดใน ๕. โรงเรียนบ้านในเพลลา ๖. โรงเรียนขนอมพิทยฯ <p>และขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ สมาชิกสภาฯ ทั้งเขต ๑ และเขต ๒ ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียง หรือหมู่บ้านเดียวกันสมาชิกท่านนั้นน่าจะเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนั้น จะทำให้การทำงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่ได้เสนอไปแล้ว ขอขอบคุณมาก</p>
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างซึ่งถือว่ารองนายกที่รับผิดชอบกองการศึกษาคือคุณกัมพล มีชัย ได้อธิบายอย่างละเอียดแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมขอให้สมาชิกได้เสนอเพื่อนสมาชิก มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาได้เลย โดยเริ่มจาก
	โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)
นางสุภี สมทรง สท.เขต ๑	ขอเสนอคุณธีระพล อังคนานนท์ สท.เขต ๑

โรงเรียนวัดกระดังงา

นายมนัส ใจเหมาะ
สท.เขต ๒

ขอเสนอคุณอุทัยวัลย์ ใจสบาย สท.เขต ๒

โรงเรียนบ้านเปรี๊ต

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่
สท.เขต ๑

ขอเสนอคุณวัชร วิชัย สท.เขต ๑

โรงเรียนบ้านในเพลลา

นายอภิชาติ ทองสม
สท.เขต ๒

ขอเสนอคุณพะเยาว์ รอดทัพ รองประธานสภาฯ

โรงเรียนบ้านวัดใน

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ
สท.เขต ๒

ขอเสนอ คุณมนัส ใจเหมาะ สท.เขต ๒

โรงเรียนขอนแก่นพิทยา

นายธีระพล อังคนานนท์
สท.เขต ๑

ขอเสนอคุณราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ตอนนี้สภาฯ ก็ได้เสนอสมาชิกสภา เพื่อไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลขอนแก่นครบทุกโรงเรียนแล้ว ต่อไปขอให้สภาฯ ได้รับรอง คณะกรรมการแต่ละโรงเรียนด้วย

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาฯ

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขอนแก่นทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยิ่งในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบได้กำหนดไว้จนเสร็จสิ้น แต่ตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลขอนแก่น มีอยู่ ๔ ศูนย์ จึงน่าจะดำเนินการด้วย เพื่อจะได้สะดวกรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในแต่ละศูนย์ จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะต้องมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนไว้ ขอให้มีความเหมาะสม ฉะนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงดอนมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลลา น่าจะเสนอ สท.เขต ๑ ทั้ง ๖ คน แต่ละศูนย์เช่นเดียวกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา น่าจะเสนอ สท.เขต ๒ ทั้ง ๖ คน เป็นกรรมการแต่ละศูนย์ จึงขอชี้แจงแค่นี้

ประธานสภาฯ

ก็เป็นการเสนอที่ดีมาก แต่ถ้าสมาชิกจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ได้ ถ้าไม่มีจะให้สภาฯ เสนอสมาชิกไปเป็นคณะกรรมการในแต่ละศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงดนม

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ
สท.เขต ๒

ขอเสนอ สท.เขต ๑ ทั้ง ๖ คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลลา

นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย
สท.เขต ๒

ขอเสนอ สท.เขต ๑ ทั้ง ๖ คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาติน

นางสุภี สมทรง
สท.เขต ๑

ขอเสนอ สท.เขต ๒ ทั้ง ๖ คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา

นางสุจินดา จริยะวัฒนา
สท.เขต ๑

ขอเสนอ สท.เขต ๒ ทั้ง ๖ คน

ประธานสภา

ตอนนี้ก็ได้คณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาฯ เพื่อไปเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ละศูนย์เรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ ศูนย์ ต่อไปขอให้สภาฯ รับรองด้วย

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา

ประธานสภาฯ

๕.๔ พิจารณาโอนทรัพย์สินไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ผู้ใหญ่องอาจ ผิวสำอางค์ ได้ทำหนังสือมาถึงนายก ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๒ โดยไฟฟ้าภูมิภาคสชล เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๑๐ โคม รายละเอียดขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

จากการที่หมู่ที่ ๒ ได้ดำเนินการนำงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ขอเทศบาลมาดำเนินการติดตั้งโคมไฟ โดยใช้หลอดโซเดียม ขนาด ๗๐วัตต์ จำนวน ๑๐ โคม โดยไฟฟ้าภูมิภาคสชล เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง ซึ่งตอนนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากมายต่อประชาชนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เมื่อใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีค่ากระแสไฟฟ้า และเมื่อไฟฟ้าดับก็เป็นปัญหา อีกในการแก้ไขซ่อมแซมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ จึงทำหนังสือให้เทศบาลตำบลอ่าวขนอมรับเป็นทรัพย์สินของเทศบาล แต่ระเบียบต้องให้สภาฯ พิจารณาว่าจะรับหรือไม่ และเอกสารรายละเอียดก็ได้แจกให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานสภา

ก็ต้องขอขอบคุณรองนายกัมพล มีชัย ที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมบ้างถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมว่าจะรับโอนไฟฟ้าสาธารณะซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๒ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลหรือไม่

มติที่ประชุม	เห็นด้วยเต็มสภา ๑๒ คน
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นายก อบต.ควนทอง นายไตรรงค์ ใจสบาย มาถึงประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการจัดซื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งติดกับที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซึ่งในฐานะที่เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม จึงนำมาหารือพูดคุยในสภาฯ จะได้แสดงความคิดเห็น จึงขอให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นก่อนว่าดีหรือไม่อย่างไร
นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี	เรื่องที่ทิ้งขยะซึ่งมีความจำเป็นมากทุกท้องถิ่น และตอนนี้ อบต.ควนทอง ก็ได้นำมาทิ้งของเทศบาลตำบลอ่าวขนอมอยู่แล้ว ส่วนที่ดินที่ อบต.ควนทอง จะซื้อก็ต้องอยู่ติดกับของเทศบาล โดยความคิดเห็นส่วนตัวจึงเป็นสิ่งที่ได้พึงพาซึ่งกันและกัน โดยจ่ายเงินให้เทศบาลปีละ ๗๐,๐๐๐ กว่าบาท ต่อไปเมื่อของเทศบาลเต็มหรือมีปัญหาจะได้ทิ้งในที่ทิ้งขยะของ อบต.ควนทอง ก็ได้ อีก ฉะนั้น จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณากันด้วย โดยให้นึกถึงอนาคตว่าจะอนุญาตให้ซื้อหรือไม่
นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ สท.เขต ๒	ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่มากพอแต่ที่สำคัญเกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควรและคิดว่าในวาระ ๔ ปีนี้ น่าจะย่อยสลายไม่หมด แต่เมื่อ อบต.ควนทอง จะจัดซื้อที่ดินเพื่อให้ติดต่อกับของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้พึงพากันได้
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่ สท.เขต ๑	จากที่หารือเรื่องการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะของ อบต.ควนทอง ในวันนี้ น่าจะให้หมู่ที่ ๑๔ ทำประชาคมก่อนว่าจะให้ซื้อหรือไม่ แล้วค่อยมาพิจารณา
นายกำพล มีชัย รองนายกฯ	ขอชี้แจงให้สภาฯ ทราบว่า วันนี้เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะของ อบต.ควนทอง ที่มาถึงประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาก็นำเข้าวาระในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สภาฯ ทราบหรือแสดงความคิดเห็นแค่นั้น ไม่ใช่จะขอมติที่ประชุมในวันนี้ ขั้นตอนการดำเนินการยังมีอีกมากและต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษารายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และยังต้องประสานกับผู้ใหญ่บ้านประชาคม บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง และอบต.ควนทอง เพื่อมาชี้แจงรายละเอียดให้สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้รับฟัง ส่วนสภาฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะให้ซื้อที่ดินหรือไม่ ก็ต้องในช่วงหลังจากที่ทุกฝ่ายได้พิจารณากันเสร็จแล้ว ซึ่งตอนนี้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอ่าวขนอมก็ปรับปรุงให้ใช้งานได้ในระยะยาว โดยประชาชนใกล้เคียง และผู้ใหญ่ประชาชนในหมู่ที่ ๑๔ ที่ได้เข้าไปดูพื้นที่ก็ยอมรับว่าแก้ไขปัญหาคือ ฉะนั้นวันนี้ขอให้สภาฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้แค่นั้น

- ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดจะพูดในเรื่องที่ดินที่จะซื้อเป็นที่ทิ้งขยะในหมู่ที่ ๑๔ ของ อบต.ควนทองบ้าง ถ้าไม่มีตอนนี้ก็อยู่ในวาระเรื่องอื่นๆ ที่ประชุม ท่านใดจะพูดบ้าง
- นางสุภี สมทรง สท.เขต ๑ ขอดูเรื่อง การซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงดนม ไม่ว่าจะป็นห้องน้ำ หรืออาคารที่หลังคารั่ว ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอม ไม่ทราบว่าจะไปซ่อมแซม ได้เมื่อไหร่ อีกเรื่องคือกิ่งไม้ข้างถนนซึ่งรถบัสขนาดใหญ่วิ่งแล้วจะโดนกิ่งไม้ จึง ขอให้ช่วยส่งลูกจ้างช่วยตัดกิ่งไม้ข้างถนนให้ด้วย
- นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี ขอดูที่สมาชิกถามมา เรื่องกิ่งไม้ริมถนน จะรีบดำเนินการทันที และเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้เข้าไปดูตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งแล้ว ซึ่งให้ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการให้เสร็จก่อนศูนย์ฯ จะเปิดเทอม และได้รับคำยืนยันมาว่าจะ ดำเนินการให้ทัน จึงชี้แจงแค่นี้
- นายอภิชาติ ใจสบาย รองนายกฯ ขอสรุ้งงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๕๕ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ทั้งสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ๑,๓๐๐ ตัว ยาคุม ๒๔๐ ตัว ทำหมัน ๓๓ ตัว เรื่องไฟฟ้า สาธารณะเกือบทุกหมู่บ้าน ได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ที่มีไฟฟ้าดับ ส่วนเรื่องซ่อมแซมถนน และที่ทิ้งขยะนายกก็ได้แจ้งไปแล้ว ขอขอบคุณมาก
- นางสุภี สมทรง สท.เขต ๑ ขอดูเรื่องไฟฟ้าสาธารณะขอยสริสุข ตอนนี้ยังใช้การไม่ได้ จึงขอให้ ดำเนินการให้ด้วย อีกเรื่อง คือ เรื่องที่ดินสาธารณะ หน้าคอนโด หมู่ที่ ๔ ซึ่ง ตอนนี้เป็นเทศบาลแล้ว จะดำเนินการมาเป็นสาธารณะอย่างจริงจังจะได้ หรือไม่ อาจจะทำเป็นศาลาก็ได้ ชาวประมงฝากมา
- นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี ที่ดินตรงนั้นมีปัญหาตั้งแต่เป็น อบต.ขนอม ในสมัยแรก ซึ่งได้หารือกับผู้รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้มันถูกต้องเสียที แต่ต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ก่อน ซึ่งได้รับโอนมาจาก รพช. โดยต้องตรวจสอบเอกสาร หลายขั้นตอน จะเชิญเจ้าของพื้นที่ เจ้าของโรงแรม ที่ดิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วม หารือกัน ซึ่งตอนนี้ทางคอนโดก็ได้ทำเป็นอย่างอื่นไปแล้ว ต่อไปเมื่อ ดำเนินการเรื่องที่สำคัญที่เร่งด่วนเสร็จแล้ว ก็จะได้ดำเนินการในเรื่องนี้
- นายวิจิตร ชัยหาญ นายช่างไฟฟ้า ขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าขอยสริสุข ซึ่งมีปัญหาตอนนี้ก็ได้ติดต่อกับไฟฟ้าภูมิภาค ขนอมเรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอนเพราะระบบไฟฟ้ามีปัญหา จึงต้องเพิ่ม มิเตอร์ไฟฟ้าอีกหนึ่งลูก ตอนนี้ขั้นตอนจึงต้องรอไฟฟ้ามาติดตั้งมิเตอร์ ซึ่ง ต่อไปเมื่อไฟฟ้าดำเนินการเสร็จก็น่าจะไม่มีปัญหา
- นายกำพล มีชัย รองนายกฯ ขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบยี่ถอนน ชื่อชอย ชื่อสถานท่องเที่ยว และสิ่งสำคัญ ในแต่ละเขต ทั้งเขต ๑ และเขต ๒ แล้วมาประสานกับกองช่าง เพื่อนำไปทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ขอให้สมาชิกช่วยกันสำรวจให้ด้วย เพราะบางหมู่บ้านไม่มี ตัวแทนในสภาฯ จึงขอฝากให้ สท.เขต ดำเนินการด้วย

นายพะเยาว์ รอดทัฬห
รองประธานสภาฯ

ขอฝากให้ช่างไฟฟ้าช่วยซ่อมให้ด้วยเพราะตอนนี้ไฟดับอยู่ประมาณ ๑๐ ดวง
ตอนที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบนั้นดับ ๒-๓ ดวงโคม แต่ตอนนี้ดับเพิ่มมากขึ้น
จึงขอให้ช่างไฟฟ้าซ่อมแซมให้ได้

ประธานสภาฯ

ก็คิดว่าช่างไฟฟ้าคงจะรับทราบ และช่วยดำเนินการให้ด้วย เมื่อจุดใดไฟดับก็
ขอให้สมาชิกได้มาแจ้งที่ช่างไฟฟ้าได้เลย มีสมาชิกทำไต่จะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มี
ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ท่องใหญ่
(นายอนุรักษ์ ท่องใหญ่)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ)
(นางสุภา สมทรง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผู้จํารายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ แสนเรือง
(นายวีระพงษ์ แสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว
(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ
(นายกัมพล มีชัย)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูจิตติกุล)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)
(นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) ประธานสภา อบต.ขนอม
(นายกัมพล มีชัย)

๒๕

ผู้ลงนามรับรอง

